

Số: 124/LĐLĐ

Phú Riềng, ngày 06 tháng 01 năm 2021

V/v triển khai công tác năm An toàn giao thông 2021

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 383/LĐLĐ ngày 06/01/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước về việc triển khai công tác năm An toàn giao thông 2021.

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động khi tham gia giao thông để hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm và tai nạn giao thông xảy ra; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả và công tác phối hợp của tổ chức Công đoàn với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng để thực hiện đồng bộ và thường xuyên các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Bằng nhiều hình thức phù hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động; phổ biến quy định pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông đối với người điều khiển phương tiện giao thông cá nhân, nhất là đối với đoàn viên, người lao động là thanh niên. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông" và phát động phong trào "Toàn dân thực hiện văn hóa giao thông". Đồng thời, xây dựng các mô hình mới tuyên truyền về an toàn giao thông góp phần phần đầu làm giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2020.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông đường bộ và các văn bản liên quan thông qua các trang thông tin điện tử của đơn vị, trang mạng xã hội như facebook, zalo...

Đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai, thực hiện đạt kết quả cao và báo cáo kết quả thực hiện về Liên đoàn Lao động huyện qua (Email: [ldldphurieng@yahoo.com](mailto:ldldphurieng@yahoo.com)).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

